



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 25 เมษายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรกรแจ้งขายทุเรียนผ่านออนไลน์	เดลินิวส์
2. ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกผลิตทุเรียนคุณภาพ ส่งให้ถึง....	มติชน
3. 3ปี'บางระกำโมเดล' แก้'แล้ง-ท่วม'ซ้ำซากชีวิตชาวนาดีขึ้น เกษตรกรขึ้นมื่น	มติชน
4. ภาพข่าว: ร่วมมือ	แนวหน้า
5. ไฟเขียวมาตรฐานสินค้าเกษตรปี'63	แนวหน้า
6. เปิดวงเงินสินเชื่อภาคเกษตร	สยามรัฐ
7. ภาพข่าว: เตรียมพร้อม	ไทยรัฐ
8. ภาพข่าว: เกษตรอัจฉริยะ	กรุงเทพธุรกิจ
9. คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ	สยามรัฐ
10. คอลัมน์: แวดวงสังคมข่าว	ไทยรัฐ
11. คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม	ข่าวสด
12. เกษตรฯเร่งแผนเลิกใช้พาราควอต ก่อนสิ้นปี2563	กรุงเทพธุรกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : เกษตรกรแจ้งขายทุเรียนผ่านออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25396 หน้า : 18 (ล่างซ้าย)

เกษตรกรแจ้งขายทุเรียนผ่านออนไลน์

นางอัญชณา ตรีโซ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทุเรียน ภายใต้โครงการศึกษาบทบาทของผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้ที่มีต่อผลผลิตทุเรียนในสวนราคา กก.ละ 150 บาททุกลูก เป็นต้น ไทย ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด พบว่า ผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพส่วนใหญ่เกษตรกรจะจำหน่ายแบบเหมาะสวนให้กับผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุทุเรียน (ล้าง) ที่ให้ราคาดีกว่า เพื่อส่งออกไปยังตลาดจีน ซึ่งขณะนี้ยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยผลผลิตที่มีคุณภาพเกรด A และเกรด B ส่วนใหญ่บรรจุกล่องส่งออกตลาดจีน และเกรดพรีเมียมส่งห้างสรรพสินค้าภายในประเทศ เช่น Tops, Makro และ The Mall โดยผลผลิต เกรด A และเกรด B ราคารับซื้อเหมาะสวน อยู่ที่ประมาณ กก.ละ 115-130 บาท เกรด C กก.ละ 90 บาท และ เกรดรวม (คละไซซ์ทุกลูก) กก.ละ 120 บาท ในขณะที่เกรดพรีเมียม กก.ละ 135-140 บาท ส่วนผลผลิตตกเกรด ซึ่งส่วนใหญ่กระจายตลาดภายในประเทศ อยู่ที่ กก.ละ 85 บาท

ทั้งนี้ เกษตรกรมีแนวโน้มการขายทุเรียนแบบออนไลน์ผ่าน เฟซบุ๊ก และไลน์มากขึ้น โดยมีการรับประกันคุณภาพและมีบริการจัดส่งผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย และบริษัท เคอรี่ จำกัด ทำให้

เกษตรกรได้รับราคาจำหน่ายสูงกว่าตลาดทั่วไป และหากขายยกกล่องตามน้ำหนักสามารถลดเกรดในการจำหน่ายได้ด้วย รวมถึงการขายแบบเหมาะสวนทุเรียนในสวนราคา กก.ละ 150 บาททุกลูก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม นอกจากสิ่งจะเป็นผู้รวบรวมผลผลิตรายใหญ่จากเกษตรกรในพื้นที่แล้ว สหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีบทบาทสำคัญในการรวบรวมผลผลิตทุเรียนจากเกษตรกรสมาชิกเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายผลผลิต และการคัดคุณภาพระหว่างเกษตรกร และบริษัทผู้ค้าด้วย โดยมีการรับรองคุณภาพมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ทำให้ราคาที่เกษตรกรได้รับสูงกว่าตลาดทั่วไป และหากเกษตรกรรายใดที่มี GAP จะได้รับราคาจำหน่ายเพิ่มอีก กก.ละ 2 บาท

นอกจากนี้บางสหกรณ์ยังมีห้องเย็นในการแปรรูปเป็นทุเรียนแช่แข็ง และแกะเปลือกส่งออกตลาดต่างประเทศ เช่น จีน และสหรัฐอเมริกา อีกทั้งสามารถรองรับผลผลิตที่ตกเกรดจากการส่งออกได้ โดยราคารับซื้ออยู่ที่ประมาณ กก.ละ 50-60 บาท รวมไปถึงการรับจ้างบรรจุภัณฑ์ (Packing) และให้เช่าสถานที่ในการคัดบรรจุกับบริษัทส่งออก ซึ่งในอนาคต คาดว่าการส่งออกทุเรียนแช่แข็งจะสามารถขยายตลาดต่อไปได้อีก.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15016 หน้า : 6 (ล่างขวา)

หัวข้อข่าว : ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกผลิตทุเรียนคุณภาพ ส่งให้ถึงและสหกรณ์กระจายผลผลิต...

ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกผลิตทุเรียนคุณภาพ ส่งให้ถึงและสหกรณ์กระจายผลผลิตทั้งในประเทศและส่งออก

**นางอัญญา ตราโช รองเลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

เปิดเผยถึงการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทุเรียน
ภายใต้โครงการศึกษาบทบาทของผู้ประกอบการ
ธุรกิจผลไม้ที่มีต่อผลไม้ไทย ในจังหวัด
จันทบุรี ระยอง และตราด พบว่า ผลผลิต



ทุเรียนที่มีคุณภาพส่วนใหญ่เกษตรกรจะจำหน่ายแบบเหมาสวนให้กับ
ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุทุเรียน (ล้าง) ที่ให้ราคาดีกว่า เพื่อส่งออกไปยัง
ตลาดจีน ซึ่งขณะนี้มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยผลผลิตที่มีคุณภาพ
เกรด A และเกรด B ส่วนใหญ่บรรจุกล่องส่งออกตลาดจีน และเกรด
พรีเมียมส่งห้างสรรพสินค้าภายในประเทศ เช่น Tops, Makro และ
The Mall โดยผลผลิต เกรด A และ เกรด B ราคาปรับขึ้นเหมาสวน อยู่ที่
ที่ประมาณ กก. ละ 115 - 130 บาท เกรด C กก. ละ 90 บาท และมาตรฐาน
(คละไซส์ทุกลูก) กก. ละ 120 บาท ในขณะที่เกรดพรีเมียม กก. ละ 135 -
140 บาท ส่วนผลผลิตตกเกรด ซึ่งส่วนใหญ่กระจายตลาดภายในประเทศ
อยู่ที่ กก. ละ 85 บาท

ทั้งนี้ เกษตรกรมีแนวโน้มการขายทุเรียนแบบออนไลน์ผ่าน Facebook
และ Line มากขึ้น โดยมีการรับประกันคุณภาพและมีบริการจัดส่งผ่าน
บริษัทไปรษณีย์ไทย และบริษัท เคอร์ จำกัด ทำให้เกษตรกรได้รับราคา
จำหน่ายสูงกว่าตลาดทั่วไป และหากขายยกกล่องตามน้ำหนักสามารถ
คละเกรดในการจำหน่ายได้ด้วย รวมถึงการขายแบบเหมาต้นทุเรียน
ในสวนราคา กก. ละ 150 บาททุกลูก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม นอกจากจะ

ผู้รวบรวมผลผลิตรายใหญ่จากเกษตรกรในพื้นที่แล้ว สหกรณ์การเกษตรใน
ภาคตะวันออกก็มีความสำคัญในการรวบรวมผลผลิตทุเรียนจากเกษตรกร
สมาชิก เป็นตัวกลางในการซื้อขายผลผลิต และการคัดคุณภาพระหว่าง
เกษตรกร และบริษัทคู่ค้าด้วย โดยมีกระบวนการคัดคุณภาพมาตรฐานและ
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ทำให้ราคาเกษตรกรได้รับสูงกว่าตลาดทั่วไป
และหากเกษตรกรรายใดที่มี GAP จะได้รับราคาจำหน่ายเพิ่มอีก กก. ละ
2 บาท ที่สำคัญบางสหกรณ์ยังมีห้องเย็นในการแปรรูปเป็นทุเรียนแช่แข็ง
และแกะเปลือกส่งออกตลาดต่างประเทศ เช่น จีน และสหรัฐอเมริกา อีกทั้ง
สามารถรองรับผลผลิตที่ตกเกรดจากการส่งออกได้ โดยราคาปรับขึ้นอยู่กับ
ประมาณ กก. ละ 50 - 60 บาท รวมไปถึงการรับจ้างบรรจุภัณฑ์ (Packing)
และให้เข้าสถานที่ในการคัดบรรจุกับบริษัทส่งออก ซึ่งในอนาคต คาดว่าการ
ส่งออกทุเรียนแช่แข็งจะสามารถขยายตลาดต่อไปได้อีก

จากข้อมูลของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี พบ
ว่าขณะนี้เกษตรกรภาคตะวันออกที่จดทะเบียนรับรองแหล่งผลิต (GAP)
ทุเรียนแล้ว 4,121 ราย รวมพื้นที่ 55,953.12 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ถึง 77%
ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร ได้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการ และเกษตรกรถึงระบบการตรวจ
สอบคุณภาพผลไม้ของจีน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมมากขึ้น ทำให้เกษตรกร
มีความตื่นตัวในการขึ้นทะเบียนและรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อยืนยัน
ที่โรงคัดบรรจุมากขึ้น ส่วนโรงคัดบรรจุก็ต้องผ่านมาตรฐาน GMP เพื่อยืนยัน
สำหรับการส่งออก โดยระบุรหัสโรงคัดบรรจุลงบนใบรับรองสุขอนามัย
พืช (PC) ด้วยเช่นกัน

3ปี'บางระกำโมเดล'

แก้'แล้ง-ท่วม'ซ้ำซาก

ชีวิตชาวนาดีขึ้น เกษตรกรขึ้นมือน



จากโครงการ 'บางระกำโมเดล 60' ซึ่งถือกำเนิดขึ้น เพราะปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ จ.สุโขทัย และ พิษณุโลก

ย้อนไปในปี 2559 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น จึงมอบนโยบายให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ

โดยกรมชลประทาน ได้ปรับเปลี่ยนปฏิทินการปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่ลุ่มต่ำเขตชลประทานให้เร็วขึ้น จากเดิมที่เคยปลูกในเดือนพฤษภาคมมาเป็นเดือนเมษายน เพื่อที่จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายในเดือนกรกฎาคม หลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะได้รับจาก

อุทกภัย และยังใช้พื้นที่นาที่เก็บเกี่ยวแล้วเป็นแก้มลิงธรรมชาติรองรับน้ำในฤดูน้ำหลากได้

ปฏิทินการเพาะปลูกข้าวนาปีของพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำขยับเร็วขึ้นเริ่มเพาะปลูกตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 265,000 ไร่ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามณาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล และโครงการส่งน้ำและบำรุง

รักษาเขื่อนเรศวร โดยเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั้งหมด โดยไม่ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยต่อเนื่องนี้เป็นเวลา 3 ปีแล้ว

หลังจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จทั้งโครงการ

กรมชลประทาน ได้ใช้พื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำ เป็นพื้นที่ห้วงน้ำรองรับปริมาณน้ำหลากจากลุ่มน้ำยม และปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ สามารถนำน้ำเข้าไปกักเก็บในทุ่งบางระกำ ช่วยชะลอปริมาณน้ำได้ประมาณ 400-500 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมควบคุมระดับน้ำไม่ให้กระทบต่อเส้นทางสัญจรหลักของราษฎร ช่วยลดผลกระทบจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในระหว่างที่กักเก็บน้ำไว้ในทุ่งบางระกำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการการส่งเสริมอาชีพ โดยนำพันธุ์ปลา มาปล่อยลงในทุ่ง ให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมในการทำประมง และยังส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตจากปลา และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรและชุมชน ในช่วงฤดูน้ำหลากได้ถึงวันละ 300-500 บาทต่อครัวเรือน

ต่อมาเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย จึงได้เริ่มระบายน้ำออกจากทุ่งบางระกำ โดยได้คงปริมาณน้ำส่วนหนึ่งไว้ในทุ่ง สำหรับให้เกษตรกรใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกข้าวรอบที่ 2 (นาปรัง)

เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อม นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานและคณะ เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชุม และติดตามสถานการณ์ภัยแล้งการช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง หรือ ภาคกลางตอนบน ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร กำแพงเพชร และนครสวรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานโครงการปรับการเพาะ



ปลูกข้าวทุ่งบางระกำ โครงการบางระกำโมเดล 62

คณะ พล.อ.ฉัตรชัยเดินทางไปที่บึงตะเคิ่ง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามโครงการ การปรับการเพาะปลูกข้าวทุ่งบางระกำ หรือบางระกำโมเดล 62 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3

โดยโครงการเริ่มดำเนินการแรกเมื่อปี 2560 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำ แม่น้ำยม และแม่น้ำเจ้าพระยา ได้เพาะปลูกข้าวและเก็บเกี่ยวข้าวในให้ทันก่อนฤดูน้ำหลาก เพื่อจะใช้ทุ่งนาที่เกี่ยวข้าวแล้วเป็นพื้นที่รับน้ำจากแม่น้ำ ตัดน้ำส่วนเกินออกจากลำน้ำ ทำให้น้ำไม่เอ่อล้น

พื้นที่เข้าเมือง ซึ่งการปลูกข้าวภายใต้โครงการดังกล่าว กรมชลประทานจะส่งน้ำให้เกษตรกรตามช่วงเวลาโดยมีทุ่งรับน้ำ 2 ส่วน สามารถรับน้ำหลากได้ 2,033 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น 1 พื้นที่อำเภอบางระกำ





จังหวัดพิษณุโลกรวม 265,000 ไร่ โดยเริ่มเพาะปลูกในเดือนเมษายน และ เก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคม ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ 500 ล้าน ลูกบาศก์เมตร 2 พื้นที่ได้จังหวัดนครสวรรค์ 12 ทุ่ง รวม 1,149,898 ไร่ จะเริ่มเพาะปลูกในเดือนพฤษภาคม และเก็บเกี่ยวในเดือนกันยายน สามารถรับน้ำหลากได้ถึง 1,533 ล้านลูกบาศก์เมตร

หลัง พล.อ.ฉัตรชัย ได้ถือฤกษ์เปิดเครื่องสูบน้ำจากบึงตะเคร็ง ต้นน้ำตามคลองไล่ไก่ ส่งให้เกษตรกรในพื้นที่ อ.บางระกำ อีกกว่า 1,000 ไร่

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า สำหรับโครงการบางระกำโมเดลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมน้ำหลาก ช่วยลดความเสียหายมีรายได้ที่แน่นอน และ ในช่วงนี้มีน้ำเข้าทุ่งสามารถประกอบอาชีพด้านประมงทำให้มีรายได้เสริมที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ การพักนาทำให้เกิดการปุ๋ยอินทรีย์อย่างดี ส่งผลให้การ

ปลูกข้าวรอบต่อไปมีต้นทุนการผลิตลดลงเพราะใช้ปุ๋ยน้อยลงลดค่าใช้จ่าย ในขณะที่ผลผลิตสูงขึ้นที่โครงการดังกล่าวยังช่วยป้องกันพื้นที่น้ำท่วม โดยบึงตะเคร็งนี้ ยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลกต่อไปอีกทั้ง ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง มาปล่อยเพื่อสร้างระบบนิเวศอีกด้วย

ขณะที่ **นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์** นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ เมืองใหม่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก กล่าวชื่นชม **"บางระกำโมเดล"** ว่า ถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในการกักเก็บน้ำ หนองน้ำ ใช้น้ำเท่าที่ควรจะเป็น ช่วยทำให้ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวได้ทันก่อนน้ำท่วมเป็นหัวใจหลักของโครงการนี้ สำหรับ ต.บางระกำ มีพื้นที่อยู่ 2 ฝั่ง แม่น้ำยม แบ่งเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา พื้นที่แม่น้ำยมฝั่งซ้ายได้รับผลประโยชน์จากโครงการบางระกำโมเดลเต็มพื้นที่เพราะอยู่ในเขตชลประทาน ทำให้มีน้ำเพียงพอในการทำเกษตร ทำนา เลี้ยงปลา มีน้ำมากหล่อเลี้ยงระบบนิเวศ ยังมีระบบนิเวศดีขึ้น นับว่าพื้นที่ฝั่งซ้าย แม่น้ำยมประสบความสำเร็จอย่างมาก ขณะที่แม่น้ำยมฝั่งขวาได้รับประโยชน์จากโครงการเพียงบางส่วน

"ความสำเร็จในการทำระบบกักเก็บน้ำ บริหารจัดการน้ำในพื้นที่

บางระกำโมเดล และบริหารจัดการมวลน้ำก้อนใหญ่จากทางภาคเหนือ มาพักชะลอกักไว้ที่ทุ่งบางระกำ ชาวบางระกำเป็นผู้เสียสละพื้นที่รับน้ำท่วม เพื่อให้ประเทศได้รับประโยชน์ จึงอยากฝากให้มาช่วยเหลือปรับสภาพพื้นที่ ดูแลสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากในพื้นที่ หนองน้ำด้วย" นายวิบูลย์กล่าว

ปากเกษตรกร **นายสันต์ กล่ำสี** อายุ 51 ปี ชาวนา ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ เปิดเผยว่า ได้รับประโยชน์อย่างมากจากโครงการบางระกำโมเดล ซึ่งตนมีพื้นที่ทำนาในเขตบางระกำโมเดล 57 ไร่ และที่เหลืออีกกว่า 130 ไร่ อยู่ริมแม่น้ำยมฝั่งขวา ซึ่งอยู่นอกเขตบางระกำโมเดล หลังจากทางราชการปรับเปลี่ยน ปฏิทินการทำนา เร่งเวลาเร็วขึ้น 1 เดือน ทำให้นาข้าวลดความเสียหาย และได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย

"บางระกำโมเดล ช่วยให้ชาวนามีน้ำต้นทุน ทำนาก่อน และเก็บเกี่ยวเสร็จก่อนน้ำท่วมพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถทำนาได้ 2 ครั้ง นอกจากนี้ มีพื้นที่สำหรับเลี้ยงปลา เก็บผักบุ้งนาขายส่งแม่ค้า กำละ 5 บาท ขายปลีกกำละ 10 บาท แต่สำหรับพื้นที่นาออกเขตบางระกำโมเดล ก็ได้รับผลกระทบบ้างจากน้ำท่วมซึ่งทำนา ทำมถน ทำให้ช่วงน้ำท่วมต้องใช้เรือในการสัญจร จะลำบากบ้าง เพราะรถไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ แต่หากมองในภาพรวม ถือว่าบางระกำโมเดลช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้ ลดความเสี่ยงจากการทำนา และมั่นใจว่าได้ผลผลิตขายแน่นอน

ผิดจากภาพในอดีต ที่เวลาทำนา ต้องมาลุ้นว่าจะได้เก็บเกี่ยวหรือไม่ น้ำจะท่วมเสียหาย หรือจะมีน้ำเพียงพอทำนาหรือไม่

ทุกวันนี้ ชาวนาในพื้นที่บางระกำโมเดล มีรายได้ดี และ มีความสุขอย่างมาก!"

ความสำเร็จของโครงการบางระกำโมเดล 60 นับเป็นอีกโครงการที่ทำให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ทันก่อนฤดูน้ำหลาก มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถปรับตัวและดำรงชีพได้ตามวิถีชีวิตคนที่อยู่กับน้ำ สามารถจับสัตว์น้ำทำการประมงในช่วงฤดูน้ำหลาก สร้างรายได้เสริม อีกทั้งช่วยป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเมือง สถานที่ราชการของจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งช่วยหนองน้ำที่จะกระทบพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง การขยายผลโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ถือ



เป็นแบบอย่างที่น่า่องกระบวนการ "บางระกำโมเดล" สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างมีประสิทธิภาพเหมือน อ.บางระกำ

กรณีการ ลิงทะเล

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 25 เมษายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13877

Col.Inch: 13.83

Ad Value: 17,287.50

ภาพข่าว: ร่วมมือ

หน้า: 8(กลาง)

PRValue (x3): 51,862.50

Clip: Black/White



ร่วมมือ : นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการค้าครบวงจร” ระหว่าง สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด และสหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด ณ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดิน ม.5 ค.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขานุการ ส.ป.ก. ร่วมงานด้วยเมื่อเร็ว ๆ นี้

ไฟเขียวมาตรฐานสินค้าเกษตรปี'63

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน มีมาตรฐานที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรไปแล้ว 323 เรื่อง ซึ่งมกอช.สำรวจความต้องการมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมถึงรับข้อเสนอให้จัดทำมาตรฐานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยรวบรวมผลสำรวจและข้อเสนอแนะดังกล่าวตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นมา จึงเห็นชอบแผนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 21 รายการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสินค้าเกษตรต่าง ๆ 7 รายการ ได้แก่ 1) ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ให้ครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลในสกุลพีเนียส ลิโดพีเนียส และเมตาพีเนียส เช่น กุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม ตั้งแต่ขั้นตอนเลี้ยง จับ จนถึงหลังการจับก่อนขนส่งออกจากฟาร์ม เพื่อให้ได้ผลผลิตกุ้งที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยคำนึงถึงสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 2) ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับฟาร์มสาหร่ายทะเลและแนวปฏิบัติ เนื่องจากไทยยังไม่มีการเพาะเลี้ยง ขอบังคับ หรือการควบคุม

กระบวนการผลิตสาหร่ายทะเล จึงเห็นชอบร่างดังกล่าว เพื่อให้ได้สาหร่ายทะเลที่มีคุณภาพปลอดภัย ผู้บริโภคยอมรับ ซึ่งจะมีการกำหนดมกษ. ฟาร์มสาหร่ายทะเลในการปฏิบัติที่ดีในทุกขั้นตอนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล ชนิดที่มองเห็นด้วยตาเปล่า (macroalgae) ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมพื้นที่เพาะเลี้ยง การเพาะเลี้ยง เก็บเกี่ยว และหลังเก็บเกี่ยว ก่อนการขนส่งออกนอกฟาร์ม

3) ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องเกลือทะเลธรรมชาติ ครอบคลุมเกลือทะเลธรรมชาติในภาชนะบรรจุที่ป้องกันการปนเปื้อน มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์สำหรับจำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค หรือโรงงานอุตสาหกรรม 4) ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเลครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเลทุกขั้นตอนการผลิต โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม 5) ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มควายนเนื้อ และแนวปฏิบัติ โดยกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อการค้า เพื่อให้ได้ควายนเนื้อที่มีสุขภาพดี รวมถึงได้เนื้อควายนและผลผลิตอื่นที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าว จะไม่ครอบคลุมฟาร์มควายนเนื้อที่ผลิตนํ้านมควายนเป็นหลัก 6) ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องแนวทางทั่วไปสำหรับการชักตัวอย่าง เล่ม 1 : คำศัพท์และหลักการ และ 7) ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องแนวทางทั่วไปสำหรับการชักตัวอย่าง เล่ม 2 : แผนการชักตัวอย่าง

เปิดวงเงินสินเชื่อภาคเกษตร

พิษณุโลก : ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมกาสะลองชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ จ.พิษณุโลก ดร.สุรัชย์ มณีประกร รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2562 เพื่อติดตามผลการเบิกจ่าย การชำระหนี้ การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจบริการสมาชิก พร้อมกับเปิดวงเงินสินเชื่อภาคเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ โดยมีนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์ จ.พิษณุโลก ตลอดจนคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุม

ดร.สุรัชย์ กล่าวว่า จ.พิษณุโลกเตรียมแผนรับมือสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภาคเกษตรมีนโยบายให้เกษตรกรปรับลดพื้นที่การทำการปิ้งให้สอดคล้องกับแผนบริหารจัดการน้ำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์

วงเงิน 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี เพื่อให้สหกรณ์นำเงินกู้ไปให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งนำไปประกอบอาชีพเสริมที่ก่อให้เกิดรายได้ในระยะสั้น หรือ ฟื้นฟูอาชีพหลัก รายละไม่เกิน 30,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และการกู้ยืมเพื่อนำไปลงทุนเตรียมพื้นที่การเกษตร เพื่อป้องกันผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในระยะยาวสามารถกู้ได้ รายละไม่เกิน 100,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

ด้านนายสมศักดิ์ กล่าวว่าที่ประชุมได้อนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ จำนวน 31,200,000 บาท จำแนกเป็นโครงการพิเศษ จากโครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (ปีที่ 3) รวม 1 แห่ง จำนวน 2,000,000 บาท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรธาวารพัฒนาพิษณุโลก จำกัด และจากโครงการปกติ จำนวน 7 สหกรณ์ จำนวน 29,200,000 บาท เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรสมาชิกให้มีรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป



เตรียมพร้อม : กฤษณา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว ประเทศไทยร่วมจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019 (The International Horticultural Exhibition 2019 : Beijing EXPO 2019) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้.

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/นโยบายเศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 25 เมษายน 2562

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11172

Col.Inch: 17.26 Ad Value: 41,424

ภาพขาว: เกษตรอัจฉริยะ

หน้า: 3(บนขวา)

PRValue (x3): 124,272

Clip: Full Color



เกษตรอัจฉริยะ : นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมนิทรรศการ หลังเป็นประธาน
ในพิธีเปิดการสัมมนาเกษตรอัจฉริยะ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วานนี้ (24 เม.ย.)



สยามรัฐ ยึดมั่นอุดมการณ์ปกป้อง-เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ...●●...
ภายใต้อุดมการณ์สยามรัฐตามที่ “เจ้าพระยา” ใช้เป็น บรรทัดเริ่มต้นข้อเขียนมาตลอดหลายปีนั้นเป็นการตอกย้ำ จุดยืนของสยามรัฐที่ไม่เคยแปรเปลี่ยนนับแต่วันที่ก่อตั้ง ขึ้นโดย พล.ต.ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช นั่นคือมุ่งนำเสนอ ข่าวสารบทความข้อวิเคราะห์ต่างๆ ให้ประชาชนได้รับ ทราบความเป็นไปของบ้านเมือง และพร้อมเผชิญหน้ากับ ทุกคนทุกกลุ่มทุกชั้นการเมืองที่มีพฤติกรรมหรือทัศนคติ อันเป็นอันตรายต่อสถาบันเมืองสูง ...●●... แน่นนอน การทำ หน้าที่ภายใต้อุดมการณ์ดังกล่าวของสยามรัฐ ทำให้ถูกมองว่าอยู่ ตรงกันข้ามกับบางคนบางพรรคโดยเฉพาะพรรคอนาคตใหม่ และ บางพรรคการเมืองที่ยึดโยงอยู่กับระบอบทักษิณ...●●... อย่างไรก็ตาม ทุกข้อเขียนทุกบทวิเคราะห์ของสยามรัฐล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง ไม่ใช่การมโนยกเมฆสร้างเรื่องราวขึ้นมาเองอย่างเช่นบทความล่าสุดในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ เรื่อง “มองธนาธรเห็นทักษิณ” ซึ่งได้ถูกทางวอยซ์ทีวี หยิบยกมาวิพากษ์วิจารณ์นั้น ขอยืนยันว่าสยามรัฐพร้อม รับฟังทุกความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ แม้แต่จากสื่อ บางสำนัก ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่ามีพฤติกรรมไม่ต่าง อะไรกับการเป็นกระบอกเสียงให้กับระบอบทักษิณ และ บางพรรคการเมืองที่ได้เคยแสดงทัศนคติพุดจาจาบจ้วง สถาบันเมืองสูง ...●●... กระนั้น ขอยืนยันอีกครั้งว่าสยาม รัฐไม่ได้เป็นกังวลอะไร และยืนยันอย่างยิ่ง หากจะต้องเป็น

ศัตรูกับสำนักข่าวใด พรรคอะไร หรือไอ้หน้าไหนที่มี
ความคิดล้มล้างสถาบันเบื้องสูง ...●●... ถ้าไม่ใช่เพราะถูกอคติ
บดบังตาบดบังใจ ก็คงเป็นเพราะฟังไม่ได้ศัพท์แล้วจับเอามาโพสต์
ถากถางเหน็บแนมรัฐบาลสารพัดเกี่ยวกับเรื่องเก็บภาษีดอกเบียเงิน
ฝากที่มียอดดอกเบี้ยรวมเกิน 2 หมื่นบาทขึ้นไป ทั้งที่จริงๆ แล้วก็ทำ
กันมาตั้งนานแล้ว ไม่ใช่เพิ่งมาคิดเก็บดอกเบี้ยกันตอนนี้ และกรม
สรรพากรยังคงใช้เกณฑ์ในการเก็บภาษีดอกเบียเหมือนเดิม ไม่ได้มี
อะไรเปลี่ยนแปลง หรือจ้องชุดเลือดชุดเนื้อคนจน เก็บภาษีดอกเบีย
ทุกบาททุกสตางค์อย่างที่มีการแชร์กันผิดๆ ในโลกโซเชียล ...●●...
ขอย้ำกันอีกที ดอกเบียเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทุกบัญชี
ที่รวมกันไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อปี ยังคงได้รับการยกเว้น
ภาษี ส่วนประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่ 344 ลงวันที่ 4 เมษายน
2562 นั้นเป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบนำส่งข้อมูล...●●... โดยเปลี่ยน
จากเดิม “ผู้ฝากเงินมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ เมื่อ
ได้รับดอกเบี้ยรวมทุกบัญชีเกิน 2 หมื่นบาท เพื่อให้ธนาคาร
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากร” มาเป็น
“ให้ผู้ฝากเงินแจ้งความประสงค์ต่อธนาคารที่ตนเองมี
เงินฝากอยู่ว่ายินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ของผู้ฝากเงินให้แก่กรมสรรพากรทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้กรมสรรพากรทราบจำนวนดอกเบี้ยเงิน
ฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากเงินในทุกบัญชีธนาคาร ซึ่งกรม
สรรพากรจะได้ส่งข้อมูลผู้ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออม
ทรัพย์ที่เกินกว่า 2 หมื่นบาทให้ธนาคารหักภาษี ณ ที่
จ่ายต่อไป” ...●●... กระนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน และไม่
เป็นภาระแก่ผู้ฝากเงินส่วนใหญ่ ทางกรมสรรพากรจะออกประกาศให้
ทราบโดยทั่วกันว่าผู้ฝากเงินรายใดที่มีดอกเบี้ยรับต่อปีไม่เกิน
2 หมื่นบาท ไม่มีความจำเป็นต้องไปที่ธนาคารเพื่อลงนาม
ยินยอมให้ธนาคารนำส่งข้อมูลการฝากเงินของตนเองต่อ
กรมสรรพากร ...●●... ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์

จัดงาน “**ไ้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา**” นิทรรศการผลงาน
ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 จาก 5 ศิลปินผู้ทรง
คุณวุฒิและคร่ำหวอดในวงการศิลปะของประเทศไทยมาร่วมรัง
สรรค์งานศิลปะเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 จำนวน 10
ผลงานศิลป์ ด้วยสไตส์และเทคนิคในการสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของแต่ละท่าน ประกอบด้วย **อ.อำมฤทธิ ชูสุวรรณ คักดี
วุฒิ วิเศษมณี จิตต์สิงห์ สมบุญ, ลิค ศรีประเสริฐ และ ชลิต
นาคพะวัน** ตั้งแต่วันนี้-12 พ.ค. ที่เอ็มโพเรียม แกลเลอรี ดี เอ็มโพ
เรียม ...●●... ชาวสังคมทั่วไป ประจำวันพุธที่ 25 เม.ย. เวลา
08.30 น. **อนันต์ สุวรรณรัตน์** ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง**การจัดการฐานข้อมูล
(Big Data)** ที่ห้องแมจิก 1 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
...●●... 09.00 น. **นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี** ผอ.สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุม
ปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ QMR รุ่น 2/2562 ที่ห้องแม
จิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

👁 **เจ้าพระยา**

แวดวงสังคมข่าว

แวดวงสังคมข่าว ประจำวันที่ 25 เมษายน....● อภิสิทธิ์ บุญประคอง ประธาน กกต.ประชุม กกต.และมีมติให้แจ้งข้อกล่าวหา ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ กรณี ถือหุ้นบริษัทสื่อ และให้ชี้แจงภายใน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. ...ที่ต้องชมคือ แสง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. แดงได้ชัดเจนดี.....● โครงการติ “นักสืบสายข่าว ศูนย์ข่าวก่อนแชร์เยาวชน” วานนี้ เขมทัตต์ พลเดช กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.อสมท.วสันต์ กัญหิกลี ผจก.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ พีรพล อนุตรโสตถี รก. ผจก.ส่วนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล และหัวหน้าทีมศูนย์ข่าว ก่อนแชร์ แดงข่าวโครงการที่ บมจ.อสมท.....● วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อจัดอบรมให้กับ เยาวชนระดับมัธยมศึกษา เพื่อสร้างเป็น “จิตอาสาออนไลน์” และ ผู้คัดกรอง Fact Checker ที่ฉลาดใช้สื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์...ปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนน่าจะถูกต้องแล้ว.....● ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา จันทรา พงศ์ศรี บอสใหญ่ค่ายฟุตบอล แต่งตัวเปรี้ยวจัดไปส่งความสุขปีใหม่ ที่ บุรีรัมย์และมิถุ ที่ย่านสีลม พร้อมแจกรางวัลทั้ง 3 วันเลย.....● เรื่องสำคัญที่ต้องทำ...วันนี้ 08.30 น. อนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการฐานข้อมูล” (Big Data) จัดโดย กรมพัฒนาที่ดิน ที่โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น.....● อีกรางเวลา 14.30 น. จิณมิภา เจริญสุข กก.ผจก.บ.ทูเดอะนายนน์ จำกัด ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง “สกินแคร์” และอาหารเสริมชั้นนำจากญี่ปุ่น จัดงานเปิดตัว “Innerb” ครั้งแรกในไทย กับผลิตภัณฑ์คอลลาเจน อันดับ 1 ของเกาหลี ที่ร้าน Bake A Wish ชั้นใต้ดิน สยามสแควร์ วัน.....● น่าสนใจ...โรบินสัน สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทย พัฒนาความรู้ความสามารถ และใช้เวลาว่างช่วงก่อนเปิดเทอม ไปกับกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ ในโครงการ “STUDENR MARKET ตลาดนัดวัยเรียน” ในแคมเปญ “ROBINSON BACK TO SCHOOL” ให้น้องๆอายุ 10-18 ปี นำสินค้า D.I.Y. สุดเก๋จากไอเดียสร้างสรรค์ที่สามารถนำมาใช้ในการเรียนได้ ทั้งหมด กระเป๋า อุปกรณ์การเรียน รวมถึงสินค้าอื่นๆ อาทิ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สินค้ามือสอง ระหว่าง 11-12 พ.ค. ที่ โรบินสัน โลฟิสไต์ส ทุกสาขา...ลงทะเบียนจองพื้นที่ขายสินค้าได้ฟรี ที่จุดบริการลูกค้า โรบินสัน โลฟิสไต์ส ทุกสาขา ช่วงนี้ถึง 10 พ.ค.....● นับว่าเข้ม พ.อ.สหัสสนัย ธเนศชัยพิทักษ์ ผบ.ชค.กรม ทพ.12 สั่งการให้ ร.อ.เดชทัต เจริญจิตต์ ผบ.ร้อย ทพ.1201 ประสานกับ พ.อ.อ.เบญจพล รอดสวัสดิ์ ผกก.ตม.จ.สระแก้ว กวดขันตรวจจับ วิทยุร่นทยาเสพติด จากฝั่งปอยเปต กัมพูชา ข้ามมาฝั่งไทยได้...ขอให้ขยันตรวจต่อเนื่อง.....● อภิชาติ งามพาณิชย์กิจ ผจก.ขอบคุณ นุชกานต์ชนก ชูประดิษฐ์ นักวิชาการ ที่ดินชำนาญการ สนง.ที่ดิน จ.ชัยนาท อำนวยความสะดวกอย่างดีคราวไปติดต่อกาน...สำเร็จ ม่วงสังข์ เจ้าพนักงานที่ดิน จ.ชัยนาท เขาใจได้ลูกน้องดี.....●

ฤกษ์ฤทธิ

หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ **KhaoSod-ข่าวสด** สื่อออนไลน์ยอดนิยม ยอดติดตามมากที่สุด 13 ล้านไลก์ ฉบับนี้ตรงกับวันพุธที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2562 แรม 6 ค่ำ เดือน 5 ปีกุน...● ถือเป็นสัปดาห์โหด-เหี้ยม-ทมิฬ สำหรับ **ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ-ปิยนุตร แสงกนกกุล** 2 นักการเมืองอนาคตใหม่ที่กำลังเผชิญอุปสรรคขวากหนาม ด้านนรกของการเมืองไทย ยุคประชาธิปไตยใส่คอมแบต...● **สถณี อาชวานันทกุล** นักเศรษฐศาสตร์ฮาร์วาร์ด ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายการเงิน การหุ้น ซึ่งชัดเจนเรื่องหลักการ ความถูกต้อง มีผู้ติดตามในเฟซบุ๊กนับแสน ย้ำยืนยัน ถ้า **กทต.** เอาผิด “**ธนาธร**” เรื่องหุ้น สื่อ “**ต้องบันทึกไว้เลยว่าเป็นคำตัดสินที่ทุเรศเป็นอันดับต้นๆ ในประวัติศาสตร์ไม่เฉพาะของ กทต.เท่านั้น แต่รวมถึงประวัติศาสตร์ของหน่วยงานตรวจสอบทั้งมวลในประเทศนี้ด้วย**”...● ผู้เชี่ยวชาญมากมาย คนกลางๆ หลากหลาย ช่วยอธิบายเรื่องข้อกฎหมาย และห่วงใย **กทต.** ที่รับร้องเรียนทุกเรื่องตั้งแต่ไม่จิ้มพินัยเรือรบ โดยไม่พิจารณา “**สาระสำคัญ**” ของแต่ละเรื่องอยู่ตรงไหน ไม่เคยวางมาตรฐานตรงนี้ให้ชัดเจน จนนำมาสู่เรื่องหยุ่มๆ หยุ่มๆ ย่นย่นๆ เยิ่นๆ นัวเนียไปหมดตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้ง...● **พรงี้-มะรี้** นี้นี้ **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** จะไปเยือนจีน จับมือ **สี จิ้นผิง** ร่วมประชุม 38 ผู้นำ สานสัมพันธ์กระชับ “**หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง**” อภิเษกไปรเจ็กต์สู่มหาอำนาจใหม่ของโลกของจีน...● “**บิกตู**” ของเรา หอบโครงการ “**รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน**” ที่ 2 ประเทศประชุมกันมา 27-28 ครั้ง ยังฉึกๆ ฉักๆ ปู้นๆ ไปเจรจาหารือ วันบายวัน ตัวต่อตัว กับ “**ฮองเตี๊**” ไม่รู้จะได้ปิดแฟ้มผูกโบแดง หรือคาราคาซังต่อครั้งที่ 29-30...● เหลียวมองเพื่อนบ้าน เจียหูฟ่ง **มหาเธร์**



โมฮัมหมัด ประกาศก่อนไปร่วมประชุมเวทีที่จีน ขอเสนอมาเลเซียเป็น “ศูนย์กลางการค้าอาเซียน” ภายใต้แผน “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ผู้นำวัยย่าง 94 เปิดเกมรุก ชูจุดขาย “ที่ตั้งของมาเลเซียคือจุดยุทธศาสตร์” และ “มาเลเซียคือครึ่งทางระหว่างยุโรปกับจีน” เก่ง+เก๋ สมศักดิ์ศรีผู้นำในดวงใจของคนมาเลย์จริงๆ...● **มหาเธร์** คนนี้ ประกาศหลังชนะเลือกตั้งถล่มทลาย กลับคืนสู่ตำแหน่งนายกฯ สมัย 2 (สมัยแรก 22 ปี) เมื่อปี 2561 เตรียมทบทวน(ยกเลิก) โครงการรถไฟความเร็วสูงฝั่งตะวันออกของมาเลย์ ที่รัฐบาลนาจิบ ราซัค ทำสัญญากับบริษัทสัญชาติจีน เนื่องจากเห็นว่างบก่อสร้าง 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6 แสนกว่าล้านบาท) แพงไป “คำขาดนี้” ทำเอาฝ่ายจีนต้องรีบเสนอปรับลดราคาลงถึงครึ่งหนึ่งของราคาเดิม เก่ง+เก๋ และ “เจ๋ง”จริงๆ...● **ข่าวข้น คนเข้ม** วันนี้, 08.00 น. **สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย** จัดประชุมสามัญประจำปี 2562 ห้องเพชรชมพู ดิ เอ็มเมอรัลด์...● 08.30 น. **อนันต์ สุวรรณรัตน์** ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการฐานข้อมูล (Big Data) จัดโดย **กรมพัฒนาที่ดิน** ห้องแม่จิก 1 มิราเคิล...● 14.30 น. **จิตมิกา เฉลิมสุข** กก.ผจก.ทูเดอะนายน์ เปิดตัว **Innerb** ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนยอดนิยมจากเกาหลี ร้านแบก อะ วิช ชั้นใต้ดินตรงข้ามร้านอีฟแอนด์บอย สยามสแควร์ วัน...● แจ้งข่าวล่วงหน้า **บริษัทรายดิน จำกัด** ชวนเที่ยวงาน **SAKURA MATSURI** จำลองบรรยากาศ “เทศกาลชมดอกซากุระ” อิมเมอร์สเม้นต์ต้อนรับญี่ปุ่นกว่า 50 ร้านค้า วันที่ 26-28 เม.ย. ควอเทียร์ อเวนิว และเฮลิกซ์ การ์เด็น ห้างเอ็มควอเทียร์...●

สันตะวา

เกษตรฯเร่งแผน เลิกใช้พาราควอต ก่อนสิ้นปี 2563

กรุงเทพธุรกิจ ● รมว.เกษตรฯ เร่ง ดำเนินการตามแผนมาตรการจำกัดการใช้ สารเคมีวัตถุอันตราย 3 ชนิด หลังประกาศ กระทรวงฯ 5 ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้ว ให้เดินหน้าโดยไม่ต้องรอมีผลบังคับใช้ ก่อนสิ้นปี 63 หากปรับเปลี่ยนการทำ เกษตรกรรมเป็นแบบอินทรีย์และเกษตร ปลอดภัยได้ทั้ง 149 ล้านไร่ทั่วประเทศ เลิกใช้ทั้ง 3 สารทันที

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ 5 ฉบับ เกี่ยวกับการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ ไพริฟอสประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 62 ซึ่งจะมีผลบังคับ ใช้ในอีก 180 วันหลังวันประกาศ

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการ แผนปฏิบัติการจำกัดการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ตามที่กรมวิชาการจัดทำ 6 มาตรการ แล้ว คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเห็นชอบใน 6 มาตรการมาก่อนแล้ว ซึ่งได้รับรายงานว่า วานนี้ (24 เม.ย.) จะเริ่มอบรมวิทยากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการ เกษตร 240 คน จากนั้นวันที่ 25 เม.ย.นี้ อบรมเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สำนักงาน คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล (สอณ.) 2,000 คน เพื่อสร้างวิทยากรไปให้ความรู้

อ่านต่อหน้า 13

▶ **ต่อจากหน้า 16**

เกษตรฯ

แก่เกษตรกร 1,500,000 คนในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย.

สำหรับผู้รับจ้างพ่น 50,000 คน จะจัดอบรมระหว่างเดือนมิถุนายน- กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เกษตร กรมวิชาการเกษตร ส่วนพนักงาน เจ้าหน้าที่ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 79,988 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีอำนาจในการเข้าไป ตรวจสอบการใช้ 3 สาร ภายในเขตท้อง ที่รับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ.ศ.2535 จะอบรมผ่าน วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เครือข่ายของ กระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศในช่วง ระหว่างเดือนมิถุนายน 2562

นอกจากนี้ ตามประกาศกระทรวงฯ ชนิดพืชที่ให้ใช้พาราควอต และไกลโฟเซต เฉพาะเพื่อกำจัดวัชพืชที่ใช้ในอ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพด และ ไม้ผลเท่านั้น ส่วนคลอร์ไพริฟอส ให้ใช้ เฉพาะกำจัดแมลงในการปลูกไม้ดอก พืชไร่ และเพื่อกำจัดหนอนเจาะลำต้นในไม้ผล ภายหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ เกษตรกรที่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมี ทั้ง 3 ชนิดต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่าน การอบรม ชนิดพืชที่ปลูก พร้อมจำนวน พื้นที่ปลูกเพื่อกำหนดปริมาณสารเคมี ที่จะซื้อไปให้มีความเหมาะสมกับความ ต้องการใช้ เพื่อนำไปแสดงเป็นหลักฐาน ในการซื้อสารเคมีทั้ง 3 ชนิด

รวมทั้งสั่งการให้นายอนันต์ สุวรรณ รัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประธานคณะ อนุกรรมการขับเคลื่อนการจำกัดการใช้ สารเคมี 3 ชนิดของกระทรวงและอธิบดี กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นเลขานุการเร่ง สำรวจปริมาณสารเคมีทั้ง 3 ชนิดทั้งจาก ผู้นำเข้าและร้านค้าจำหน่ายว่า มีอยู่เท่าไร ต่อไปจะต้องแจ้งปริมาณสต็อกสินค้าทุก 15 วัน โดยระบุปริมาณที่ได้รับแหล่งที่มา และแหล่งที่ส่งสารเคมีทั้ง 3 ชนิดออกไป

“สิ่งสำคัญที่ต้องทำคือ การเร่งรัดขยาย พื้นที่การทำเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และ/หรือเกษตรอินทรีย์ให้ครบ 149 ล้านไร่ ภายในเดือน 31 ธันวาคม 2563 ขณะนี้ให้กรมวิชาการเกษตรร่วมกับ ภาควิชาการและภาคเอกชนศึกษาวิจัย ทหารวิธีการหรือสารอื่นมาทดแทนสารเคมี ทั้ง 3 ชนิด ซึ่งคณะอำนวยการขับเคลื่อน ของกระทรวงต้องรายงานความคืบหน้า ต่อสาธารณชนทุก 3 เดือน หากทำได้ตามที่ กำหนดไว้ทั่วประเทศ จะยกเลิกการใช้ สารเคมีทั้ง 3 ชนิดทันที”